



ประกาศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่อง ผลการตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น

ในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗

“การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ตามที่ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ประกาศรายชื่อผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗ “การพลิกโฉมการศึกษาไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ผ่านเข้ารอบการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น จำนวน ๖ เรื่อง นั้น

บัดนี้ การพิจารณาตัดสินผลงานวิจัยดีเด่น ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตัดสินให้ได้รับรางวัล รวมจำนวน ๖ เรื่อง จำแนกตามกลุ่มงานวิจัยได้ ดังนี้

๑. กลุ่มผลงานวิจัยของครู บุคลากรทางการศึกษา (ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯลฯ)

จำนวน ๒ เรื่อง

ID	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย	รางวัล
๙๗	การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา แบบ 6E Learning ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เคมีอินทรีย์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	นางจันทร์จิรา ชัยอินทรีอาจ	ดีเด่น
๔๗	ผลการจัดการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ที่มีต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจรรย์ญาณและความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านสวน (จันอนุสรณ์)	นางสาวศิริพร ชอบสะอาด	ดี

๒. กลุ่มวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย มูลนิธิ หน่วยงานและองค์กร
ทางการศึกษา จำนวน ๔ เรื่อง

ID	ชื่อผลงานวิจัย	ชื่อ-นามสกุล นักวิจัย	รางวัล
๕๙	การประยุกต์ใช้การวิจัยอิงการออกแบบในการออกแบบกระบวนการเพื่อเสริมสร้างความองกงามทางใจหลังเผชิญเหตุการณ์วิกฤติและการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในเด็กยากไร้	นางสาวรมิตา มหันตมรรค	ดีเด่น
๒๒๕	การพัฒนาโมดูลหลักการใช้ภาษาไทยและความผูกพันในการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยใช้แนวคิดเกมพีเคชันร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน	นางสาวจุฬาลักษณ์ พัฒนมาศ	ดีเด่น
๙๓	การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมสีเขียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓	นายวัชรพล บุญประกอบ	ดี
๑๖๓	การพัฒนาชุดฝึกอบรมการนิเทศทางไกลสำหรับศึกษานิเทศก์ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย	นางสาววราลี ทองแก้ว	ชมเชย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)

เลขาธิการสภาการศึกษา